

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 26 ม.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง โรงไฟฟ้ากระบี่

## กฟผ.นับหนึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินจ.กระบี่ 28ม.ค.เปิดค.1ให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วม

ผู้จัดการรายวัน360 - “กฟผ.” นับหนึ่งรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ 28 ม.ค.นี้ ยืนยันทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน พร้อมเปิดทุกช่องทาง ขยายขอบเขตพื้นที่เพิ่ม ก่อนเดินทางเปิดรับฟัง ค.1 ในส่วนของท่าเทียบเรือ 25 ก.พ. 2561

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้อำนวยการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า วันที่ 28 มกราคมนี้ จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 (ค.1) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นจะจัดรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป

ทั้งนี้ การเปิดเวทีเป็นไปตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ให้ กฟผ. ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากทุกฝ่าย ดังนั้น กฟผ. จะขยายขอบเขตการจัดรับฟังความคิดเห็นในเชิงพื้นที่จากเดิม 2 ตำบล คือ อบต.คลองขนาน และ อบต.ปากสั้ว ได้เพิ่มอีก 2 ตำบล คือ อบต.คลองท่อมใต้ และ อบต.โคกยาง พร้อมกับนำประเด็นของคณะกรรมการไตรภาคีส่วนต่างๆ มาศึกษาเพิ่มเติม เช่น ฝุ่นละออง PM2.5 สมดุลมลปรอท ผลกระทบโครงการต่อวิถีชีวิตคนกระบี่ เป็นต้น

“กฟผ.ได้ให้ข้อมูลโครงการและประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นในเวที ค.1 ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นจากครั้ง เช่น แผ่นพับให้ความรู้ หอกระจายเสียงชุมชน สถานีวิทยุ ป้ายประกาศ รถแห่

ประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวสื่อมวลชน หากไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงาน ยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่งความคิดเห็นไปที่คุณณัฐริดา ประดับ บริษัท แอร์เซฟ จำกัด โทรศัพท์ 0-2540-0055 และ 08-9793-8090 โทรสาร 0-2917-0020 หรืออีเมลล์ as.public.consult@gmail.com ได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น” นายสหรัฐกล่าว

สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และ EIA โครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว มีบริษัท แอร์เซฟ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาต และมีสิทธิ์จัดทำ จาก สผ. เป็นผู้ดำเนินการ โดยจะศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA และ EIA ของทั้ง 2 โครงการ แยกออกจากกัน คาดว่าใช้เวลาการศึกษาและจัดทำรายงานทั้ง 2 ฉบับ ประมาณ 1 ปี.

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 26 ม.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง โรงไฟฟ้ากระบี่

## กฟผ.เริ่มใหม่โรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งโต๊ะฟังความคิดเห็นรอบด้าน

โพสต์ทูเดย์ - กฟผ.จัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ยังเดินตามขั้นตอนกฎหมายโปร่งใส เปิดกว้างประชาชนมีส่วนร่วม คาดใช้เวลา 1 ปีเสร็จ

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้อำนวยการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 (ค.1) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ซึ่งดำเนินการตาม

หนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ที่ให้ กฟผ.ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ใหม่ โดยมุ่งเน้นกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการจัดทำรายงานอีเอชไอเอจากทุกฝ่าย

ทั้งนี้ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อรับข้อห่วงกังวลต่างๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมจากการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งก่อน โดยขยายขอบเขตการจัดรับฟังความคิดเห็นใน

เชิงพื้นที่จากเดิม 2 ตำบล คือ อบต.คลองขนาน และ อบต.ปกาสัย ได้เพิ่มอีก 2 ตำบล คือ อบต.คลองท่อมใต้ และ อบต.โคกยาง ด้วย

สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานอีเอชไอเอโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) และโครงการทำเทียบเรือบ้านคลองรั้วมีบริษัท แอร์เซฟ บริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตและมีสิทธิจัดทำรายงานอีเอชไอเอจาก สผ.เป็นผู้ดำเนินการ โดยจะศึกษาและจัดทำอีเอชไอเอของทั้งสองโครงการแยกออกจากกัน คาดว่าใช้เวลาการศึกษาและจัดทำรายงานทั้งสองฉบับประมาณ 1 ปี ■